
 
ระเบียบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕66 
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566  เวลา 10.00 น.  

ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 1                 เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม   
 

 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของสมาชิก 
สภากรุงเทพมหานคร รวม 4 เรื่อง ดังนี้ 
๑. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม เรื่อง ขอให้

กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการรับส่งสินค้า 
๒. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติด้วยวาจาของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้

กรุงเทพมหานครประสานงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ในการ
กำหนดที่เลือกตั้งให้ใกล้เคียงกับท่ีอยู่อาศัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้สิทธิ
เลือกต้ัง 

๓. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครให้สามารถ
รองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

4.  รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสม 

   

ระเบียบวาระท่ี 2                รับรองรายงานการประชุมสภา    
 รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวิสามัญ สมัยทีส่อง (ครั้งที ่4) 

ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 
   

ระเบียบวาระท่ี 3                 กระทู้ถาม   
 3.1  กระทู้ถามสดของนายเอกกวิน โชคประสพรวย เรื่อง ขอสอบถามงบประมาณในการ

ปรับปรุงทางเดินเลียบคลองแสนแสบจากสะพานเจริญผลถึงสะพานหัวช้าง 
3.2 กระทู้ถามสดของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง อาคารบังคับน้ำของโครงการก่อสร้าง 

รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ  
กีดขวางทางระบายน้ำคลองบางลำเจียก พื้นท่ีเขตบางกอกใหญ่ 

3.3 กระทู้ถามสดของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง สอบถามเกี่ยวกับค่าบริการในการตัดต้นไม้ 
   

ระเบียบวาระท่ี 4                 เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว                                               
 4.1 รายงานผลงานของคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 4.2 รายงานผลงานของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง   
 4.3 รายงานผลงานของคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4.4 รายงานผลงานของคณะกรรมการกิจการสภา 
   

ระเบียบวาระท่ี 5                เรื่องท่ีค้างพิจารณา                                                                            (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระที่ 6                เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ                                               
 ญัตติขอรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครดำเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานคร 

ในการพัฒนาคลองบางเขน ช่วงจากคลองประปาถึงแมน่้ำเจ้าพระยา บริเวณพ้ืนทีร่อยต่อกับ
จังหวัดนนทบุรี 

   

ระเบียบวาระท่ี 7                เรื่องท่ีเสนอใหม่  
 7.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  

พ.ศ. .... (เสนอโดยนายนภาพล จีระกุล) (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566) 
 7.2 ญัตติของนายณภัค เพ็งสุข เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ

ออนไลน์ในห้องเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง (เลื่อนมาจาก 
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566) 

 7.3 ญัตติด้วยวาจาของนายวพุิธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบ
สภาพถังดับเพลิงของสถานีดับเพลิงและสถานที่ตา่ง ๆ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(เลื่อนมาจากวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566) 

 7.4 ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒  
(เสนอโดยนางกนกนุช กลิ่นสังข์) 

 7.5 ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาความคุ้มค่าในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและแนวทางในการ
ดำเนินการติดตั้งในที่สาธารณะ 

 7.6 ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรงุเทพมหานครพิจารณาบริหาร
จัดการการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุม 

 7.7 ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขปัญหา
การทิ้งขยะในที่รกร้างว่างเปล่า 

 7.8 ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครบริหารจัดการระบบ 
การจัดเก็บมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 

 7.9 ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเพ่ิมความเข้มงวดการเฝ้า
ระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา 

 7.10 ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรในรูปแบบการให้สัมปทาน 
ทีร่ัฐให้สิทธิแก่เอกชน   

 7.11 ญัตติของนางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา
ปรับเปลี่ยนรถราชการที่มีเครื่องยนต์เผาไหม้แบบสันดาปเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า 

 7.12 ญัตติของนายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาสร้าง
ดาดท้องคลองใต้สะพานที่มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ 

 7.13 ญัตติด้วยวาจาของนายสรุจติต์ พงษ์สิงห์วทิยา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานคร 
ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาตรวจสอบโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน 
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ระเบียบวาระท่ี 8               เรื่องอ่ืน ๆ   
 8.1 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถโดยสาร

ประจำทางพลังงานไฟฟ้าเพ่ือลดมลภาวะ พ.ศ. .... ขอขยายเวลาในการศึกษา 
(เลื่อนมาจากวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566) 

 8.2 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก
ยานพาหนะ การก่อสร้าง และอ่ืน ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาใน
การศึกษา 

 8.3 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2536 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ขอขยายเวลาในการศึกษา 

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๖๘๘  
โทรสาร ๐ ๒๒๒4 3038 

 
 
 
 


